



TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM  
VIETKINGS

THÔNG BÁO

*Kính gửi: CÁC TÁC GIẢ, ĐỘC GIẢ CỦA KYLUC.VN*

**V/v chi trả nhuận ảnh đến các Tác giả có sử dụng ảnh trong các bài viết trên cổng thông tin điện tử Kỷ lục (<https://kyluc.vn/>)**

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) là đơn vị trực thuộc TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập vào năm 2013. Đầu tháng 01/2015, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), đồng thời là đại diện chính thức và duy nhất của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA), Tổ chức Kỷ lục Châu Á tại Việt Nam. Hiện nay VietKings là đơn vị xác lập thành công cho gần 3.000 Kỷ lục tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, để tìm kiếm, tổng hợp, tôn vinh, quảng bá những giá trị của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã và đang thực hiện trên 60 cuộc Hành trình ở nhiều lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. Những hành trình này được thực hiện không ngoài mong muốn góp một phần công sức trong việc tìm hiềm, tổng hợp, chọn lọc và cung cấp đến du khách trong và ngoài nước những nét đẹp của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Mỗi hành trình là một bước đi mới được thực hiện với hi vọng sẽ trở thành cầu nối để quảng bá hình ảnh, vị thế của Việt Nam, giúp bạn bè thế giới có cái nhìn đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về những giá trị cao quý của Việt Nam, để mỗi người dân có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp, chiều sâu văn hóa dân tộc Việt.

Hiện nay, cổng thông tin điện tử <https://kyluc.vn/> hoạt động nhằm phục vụ sứ mệnh chung của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam là “Mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới” và “Mang tinh hoa thế giới về Việt Nam”. Bên cạnh các bài viết dẫn nguồn từ các kênh thông tin truyền thông chính thống, có uy tín trong và ngoài nước, được trích dẫn nguồn tin đầy đủ; đội ngũ Biên tập viên của Vietkings còn thực hiện nhiều bài viết khác liên quan đến các chủ đề, hành trình mà VietKings đã và đang triển khai. Trong các bài viết, nhiều hình ảnh **không rõ tác giả** được trích dẫn từ nguồn internet hoặc do địa phương, quý độc giả gửi về. Vì vậy, trường hợp hình ảnh của các tác giả được dẫn về ở các bài viết do đội ngũ Biên tập viên thực hiện khi chưa có ý kiến của tác giả, Ban biên tập Vietkings rất mong được các tác giả thông cảm lượng thứ. Trong trường hợp này, rất mong quý vị **liên hệ với Ban biên tập Vietkings** để chúng tôi xin ý kiến tác giả về việc sử dụng hình ảnh trong bài viết đồng thời chuyển trả phần nhuận ảnh đến tác giả.

Xin quý vị vui lòng gửi thông tin, đường dẫn bài viết có hình ảnh và gửi kèm các chứng từ cá nhân cần thiết để Ban biên tập xử lý kịp thời.

Trân trọng cảm ơn các Tác giả và quý Độc giả <https://kyluc.vn/>.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022.



**Chi tiết xin liên hệ:**

Cô Quỳnh Ngọc – Tổng thư ký VietKings

ĐT: 08 333 68 555

Email: [noidungkyluc@gmail.com](mailto:noidungkyluc@gmail.com)

**Dương Duy Lâm Viên**